
sþ. 202. Fyrirspurn [182. mál]
til utanríkisráðherra um strjálbýlisátak Evrópuráðsins.

Frá Danfríði Skarphéðinsdóttur og Kristínu Einarsdóttur.

Hvernig hefur þátttöku Íslands í "strjálbýlisátaki" Evrópuráðsins (Protection of the
countryside) verið háttað hingað til og hvað er fyrirhugað að gera á árinu 1988?


